



ที่ คลท. 3/2563

666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

31 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอทราบข้อมูลและรายละเอียดภายในรายงานการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียด และ  
รายละเอียดกระบวนการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมต่อพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจ  
พิเศษทวาย รวมทั้งนำเสนอข้อเรียกร้องให้มีการดำเนินโครงการที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน  
เรียน คุณ พีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  
(องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยทางสำนักงานพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) (องค์การมหาชน) ได้มีการให้ความ  
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่ระหว่างโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย - ด่าน  
พุน้ำร้อน จ. กาญจนบุรี ระยะทาง 138 กิโลเมตร โดยในด้านการสนับสนุนทางวิชาการนั้น ทาง สพพ. ได้ว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทที่  
ปรึกษาดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2562 ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว  
นอกจากนี้ทาง สพพ. ได้มีการนำเสนอร่างรายงานล่าสุดของการศึกษาดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเมียน  
มาแล้ว

อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยของท่าน ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของรายงานการศึกษาต่อสาธารณชนในช่องทาง  
ต่างๆ โดยเฉพาะบนเว็บไซต์ของ สพพ. และเว็บไซต์โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมต่อโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ทวาย - ด่านพุน้ำร้อน จ. กาญจนบุรี ที่ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ

ด้วยเหตุนี้ ทางคณะทำงานติดตามความรับผิดชอบของการลงทุนข้ามพรมแดน (ETOs Watch Coalition) จึงมีคำถามและข้อ  
สงสัย และข้อเรียกร้องบางประการ ดังต่อไปนี้

- 1) รายงานการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการฉบับสมบูรณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ หากเสร็จสิ้นแล้วรายงานดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับและอนุมัติรายงานของทาง สฟพ. แล้วหรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็นเช่นไร (ทั้งนี้ หากยังอยู่ในการพิจารณาอนุมัติรายงาน อยากทราบว่า การพิจารณาตรวจสอบรายงานจะเสร็จสิ้นเมื่อใด)
- 2) ทางคณะทำงานฯ อยากทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการตรวจรับและอนุมัติรายงานแล้ว ว่าทาง สฟพ. จะดำเนินงานขั้นตอนต่อไปอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างจริงในพื้นที่ ขอโปรดชี้แจงรายละเอียด
- 3) ทางคณะทำงานฯ อยากทราบว่า แนวทางป้องกันทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Safeguard Guideline: ESSG) ของ สฟพ. จะนำไปบังคับใช้กับองค์กรใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทาง (เช่น สฟพ., บริษัทที่ปรึกษา, บริษัทผู้พัฒนาโครงการ หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิในการก่อสร้าง, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฝ่ายเมียนมาและฝ่ายไทย เป็นต้น)
- 4) ทาง สฟพ. มีแผนที่จะเปิดเผยรายงานการศึกษาการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการเมื่อใด และช่องทางใดบ้าง รวมถึงรายงานจะมีการแปลเป็นภาษาไทยบ้าง
- 5) ทาง สฟพ. ควรดำเนินการจัดทำและกำหนดให้ผู้พัฒนาโครงการจัดทำการศึกษาและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ก่อนการดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการนี้นับเป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยการดำเนินการดังกล่าวนี้เป็นไปตามหน้าที่ของรัฐในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในประเด็น “การลงทุนระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นหลัก (Key Priority) ของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศใช้และมีผลแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดยหน่วยงานของท่านหนึ่งในหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนฯ ดังกล่าว

ทางคณะทำงานฯ ใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านกรุณาตอบกลับมาทางเราภายใน 15 - 30 วัน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่าน สุดท้ายนี้ทางคณะทำงานฯ ขอให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อันทำให้เกิดโรค COVID - 19 ไปได้อย่างปลอดภัย

ขอแสดงความนับถือ



(ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร)

คณะทำงานติดตามความรับผิดชอบต่อการลงทุนข้ามพรมแดน

(ETOs Watch Coalition)

ติดต่อเพิ่มเติม

นายธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร ผู้ประสานงาน ETOs Watch Coalition

หมายเลขโทรศัพท์: 0942341615

อีเมล: [teerachaisanjaroen@gmail.com](mailto:teerachaisanjaroen@gmail.com)